

Huy động nhân lực, tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm, sớm phát hiện, bóc tách F0



Sinh viên y khoa tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại huyện Vũ Thư.

Dịch xuất hiện tại cộng đồng, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh. Số ca nhiễm Covid-19 mới liên tiếp được ghi nhận những ngày gần đây, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã tăng tốc, đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng nhằm nhanh chóng bóc tách F0, khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Tham gia việc lấy mẫu xét nghiệm, ngoài nhân lực y tế địa phương, doanh nghiệp, hàng trăm sinh viên y khoa đã được huy động tham gia lấy mẫu tại các khu vực nguy cơ.

Hàng trăm sinh viên y khoa tham gia lấy mẫu

Ngày 15/11, huyện Vũ Thư triển khai đồng loạt việc lấy mẫu test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 đợt 2 tại các xã, thị trấn. Ngay từ sáng sớm, cán bộ Trung tâm Y tế huyện, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã có mặt tại các địa phương tham gia lấy mẫu. Sinh viên Hà Thị Thanh Nhân, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Đây là lần thứ hai em tham gia lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn huyện Vũ Thư. Trong quá trình lấy mẫu, người dân hưởng ứng rất tích cực giúp cho tiến độ công việc nhanh, hiệu quả. Hiện nay, dịch bệnh rất phức tạp, tham gia lấy mẫu ở vùng có nguy cơ, là sinh viên y khoa chúng em xác định cần phải tích cực, nâng



Có thời điểm, việc lấy mẫu được thực hiện xuyên đêm.

cao trách nhiệm hơn nữa, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Hiện lớp em có 15 bạn đăng ký tham gia lấy mẫu, trong đó có bạn đã từng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch.

Cùng với Thanh Nhân, ngày 15/11, 600 sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã được huy động tham gia lấy mẫu tại huyện Vũ Thư. Đây là những sinh viên đang theo học năm thứ 3, 4, 5, 6, trong đó chủ yếu là sinh viên năm thứ 4 và năm thứ 6. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Ngày 12/11, Trường đã huy động 500 sinh viên tham gia lấy mẫu tại huyện Vũ Thư và ngày 15/11 là 600 sinh viên. Trong số sinh viên được huy động có gần 400 bạn đã từng tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống

bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia ngày 12/11 là 350 người và ngày 15/11 là hơn 170 người. Để thực hiện hiệu quả việc lấy mẫu, các sinh viên được chia thành nhiều nhóm tòa về các địa phương, doanh nghiệp phối hợp lấy mẫu. Như vậy, trong ngày 15/11, cùng với lực lượng y tế huyện, hàng trăm sinh viên y khoa đã tham gia lấy khoảng 96.000 mẫu tại huyện Vũ Thư và khoảng 32.000 mẫu tại doanh nghiệp. Tại thành phố Thái Bình, ngay khi xuất hiện ca nhiễm là giáo viên, lực lượng sinh viên y khoa đã được huy động để lấy mẫu nhằm sớm phát hiện, kịp thời bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.

Xuyên trưa, thâu đêm thực hiện nhiệm vụ

Số lượng mẫu xét nghiệm cần lấy nhiều, phải thực hiện xuyên trưa, thâu đêm. Ăn sai bữa, ngủ lệch giờ là những gì lực lượng lấy mẫu trải qua trong những ngày qua. Bên cạnh đó là nguy cơ lây nhiễm cao song với tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, chúng tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh, việc lấy mẫu được thực hiện khẩn trương, hiệu quả. Những mẫu có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục được lấy mẫu gửi xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đón tổng lực để vừa lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại huyện Vũ Thư, doanh nghiệp vừa lấy mẫu trọng tâm, trọng điểm tại thành phố Thái Bình và các huyện còn lại là một trong những chiến lược quan trọng mà Thái Bình đang triển khai khi diễn biến dịch phức tạp. Dịch bệnh có sớm được kiểm soát, ngoài sự vào cuộc tích cực từ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thì vai trò của mỗi người dân rất quan trọng. Thực hiện tốt "5K", chủ động khai báo y tế khi tiếp xúc với các trường hợp nguy cơ, tuân thủ nghiêm việc cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà khi có yêu cầu, tiêm vắc-xin khi đến lượt... đó là việc mỗi người dân cần làm trong lúc này.

HOÀNG LANH

QUỲNH PHỤ

Doanh nghiệp chủ động kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch

Trước thực tế tại một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 và có nguy cơ lây lan rộng, với quyết tâm không để dịch xâm nhập, các DN trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã chủ động kích hoạt nhiều biện pháp phòng, chống dịch để thích ứng an toàn trong tình hình mới.



Công nhân Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.

Gần 2 năm qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Công ty Cổ phần May Hà Thành, xã Quỳnh Phụ vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì. Ông Trần Đăng Sửu, Giám đốc Công ty cho biết: Đến nay, dù dịch diễn biến phức tạp nhưng mọi hoạt động của Công ty vẫn diễn ra bình thường, duy trì việc làm cho hơn 400 lao động với thu nhập bình quân từ 7,8 triệu đồng/người/tháng, doanh thu đạt 63 tỷ đồng, các đơn hàng đã ký đến hết quý II/2022. Với tình hình dịch như hiện nay khi xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 tại một số DN trong tỉnh thì nguy cơ dịch xâm nhập vào các DN là rất lớn nếu không phòng dịch tốt. Chỉ cần Công ty xuất hiện một người nhiễm Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xác định tầm quan trọng

của việc phòng dịch, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, chúng tôi đã chuyển trạng thái sẵn sàng, chủ động các phương án phòng, chống dịch với mục tiêu cao nhất ngăn chặn dịch xâm nhập, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, Công ty xây dựng các phương án phòng dịch để không bị động; yêu cầu bộ phận truyền thông thường xuyên cập nhật tình hình dịch từng ngày để tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh đặt tại các xưởng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho người lao động (NLD) trong công tác phòng dịch. Chị Lương Thị Vĩnh, công nhân Công ty chia sẻ: Mặc dù đã được tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 nhưng trước diễn biến dịch phức tạp như hiện nay chúng tôi luôn nhắc nhở nhau không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trước khi vào Công ty, chúng tôi đeo khẩu trang, rửa tay

bằng nước sát khuẩn. Về nhà luôn nhắc nhở người thân hạn chế tiếp xúc với người từ nơi xa, người từ vùng có dịch về để bảo đảm sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Với Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, xã An Tràng, hơn 2 năm từ khi đi vào hoạt động lại đúng vào thời điểm phát sinh dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng. Với mặt hàng may mặc xuất khẩu, để duy trì việc làm ổn định cho 300 công nhân, chủ yếu là người địa phương nên nguy cơ NLD tiếp xúc với những người đi xa, người từ tỉnh ngoài mang mầm bệnh về là rất lớn, do đó việc ghi chép lịch trình ngoài giờ làm việc của NLD được Công ty thực hiện nghiêm ngặt. Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Công ty cho biết: Trước yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, Công ty đã thành lập tổ Covid-19 phòng chống để kiểm tra, giám sát, nhắc nhở NLD thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi tuần chúng tôi đều

yêu cầu công nhân phải ghi lịch trình đi chuyển, mọi thông tin phải trung thực để Công ty nắm bắt và có biện pháp phòng dịch phù hợp. Cùng với các biện pháp phòng dịch tại DN, Công ty thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý đi biển đóng dân cư để nắm rõ quá trình đi chuyển của NLD cũng như thân nhân NLD để kịp thời quản lý, theo dõi.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ hiện có khoảng 300 DN, phần lớn là DN nhỏ, chỉ có khoảng 50 DN có từ 300 lao động trở lên. Nhìn chung, các DN và NLD đều nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19. Ông Nguyễn Quang Tiếp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện cho biết: Từ khi thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong DN; nhưng không vì thế mà các DN chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Để bảo vệ an toàn cho NLD trong các DN, Hiệp hội Doanh nghiệp huyện thường xuyên xuống các địa phương, DN tích cực phối hợp trong công tác phòng, chống dịch; các DN xây dựng các phương án để chủ động phòng, chống dịch. Bà Tăng Thị Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ chia sẻ thêm: Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp hướng dẫn người sử dụng lao động xây dựng phương án phòng, chống dịch, đồng thời cung cấp trên 7.000 tài liệu, tờ rơi, poster cho công nhân lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng, chống dịch tại nơi làm việc cũng như ở cộng đồng. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các DN thành lập các tổ Covid-19 phòng chống trong DN để thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

Đẩy mạnh tuyên truyền ở vùng tâm dịch

Với những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19, huyện Vũ Thư trở thành tâm dịch của tỉnh. Cùng với các biện pháp quyết liệt như truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, những ngày này, huyện tập trung cao công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, huy động sự vào cuộc của cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Những ngày này, người dân Vũ Thư quan tâm nhất là các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại huyện. Một trong những kênh truyền tải thông tin nhanh và phủ sóng rộng nhất là qua hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn. Ông Đào Văn Tuấn, Trưởng Đài TTTT huyện cho biết: Từ ngày 10/11, Đài TTTT huyện và các địa phương đã tuyên truyền dày đặc các nội dung về công tác phòng, chống dịch, tần suất phát sóng 4 - 5 lượt/ngày. Thực hiện chỉ đạo của huyện, từ ngày 14/11 Đài nâng tần suất phát sóng mỗi giờ/lượt,

khung giờ phát sóng kéo dài từ 6 giờ đến 21 giờ 45 phút hàng ngày. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản chỉ đạo mới nhất của tỉnh, huyện, xã, các thông báo khẩn, tin, bài phản ánh công tác phòng, chống dịch ở các địa phương, động viên nhân dân hạn chế ra ngoài, hướng dẫn khai báo y tế, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà... Đồng thời,

chỉ đạo 100% đài xã, thị trấn cùng với tiếp âm theo khung giờ của Đài TTTT huyện tổ chức phổ biến các văn bản, thông báo liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Ngoài ra, huyện Vũ Thư tăng cường tổ chức tuyên truyền lưu động để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Văn Quyết, Giám đốc Trung tâm

Văn hóa Thể thao huyện cho biết: Những ngày này, xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm chạy liên tục từ 6 giờ đến 21 giờ trên các tuyến đường trục chính ở 100% xã, thị trấn, ưu tiên nhiều hơn ở các xã phía đông ở dịch lớn. Ngoài xe tuyên truyền lưu động, Trung tâm tổ chức sản xuất băng đĩa, file âm thanh chuyển các xã, thị trấn để các địa phương tổ



Xã Hòa Bình (Vũ Thư) tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

chức tuyên truyền lưu động bằng ô tô, xe máy tại địa bàn mình. Không chỉ tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, chúng tôi còn hướng dẫn, đón đóc, khuyến cáo nhân dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và thiết lập túi phong sinh hoạt phù hợp với tình hình dịch tại địa phương.

Chị Vũ Thị Bích Phương, thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập cho biết: Những ngày này, nội dung tôi quan tâm, muốn cập nhật nhất là tình hình dịch bệnh của huyện và xã. Nghe đài truyền thanh xã, xe tuyên truyền lưu động liên tục tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh, chủ động chuẩn bị tâm thế, các kỹ năng để phối hợp tham gia phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đón chỉ Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khẳng định: Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, huyện đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến trong nhận thức, huy động sự vào cuộc của nhân dân là một trong những giải pháp hiệu quả để sớm khống chế dịch bệnh. Những ngày qua,

các đơn vị, địa phương của huyện đã tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, để đáp ứng nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch, huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung cao hơn nữa, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tăng thời lượng, mức độ, tần suất, kênh tuyên truyền, mục tiêu tuyên truyền phải "sâu, rộng, thấm, ngấm" tới từng người dân, từ đó bà con chủ động vào cuộc, phối hợp thực hiện. Ngoài các đơn vị chuyên môn như Đài TTTT, Trung tâm Văn hóa Thể thao, huyện đã chỉ đạo, huy động các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn nhanh chóng bổ sung, dồn lực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, cụ thể, bám sát những chỉ đạo mới của các cấp, diễn biến tình hình dịch và hướng dẫn, khuyến cáo y tế thiết thực dành cho người dân vùng dịch hiện nay. Ngay sau chỉ đạo của huyện, các đơn vị, địa phương đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần huy động sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân, chung sức đồng lòng sớm chiến thắng đại dịch.

QUỲNH LIÊU

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 15/11, Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí ủng hộ lực lượng đang phục vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư mỗi địa phương 50 triệu đồng. Hoạt động thể hiện sự chung tay chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và mong muốn các lực lượng khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đồng hành cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

MAI THƯ

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

TT	Địa phương	Phân loại cấp độ			
		Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
1	Cấp xã	251	8*	0	1**
2	Cấp huyện, thành phố	7	1***	0	0
3	Toàn tỉnh Thái Bình cấp độ 1				

* Gồm các xã: Duy Nhất, Hiệp Hòa, Hòa Bình, Hồng Phong, Trung An, Việt Thuận, Vũ Đoài, Vũ Tiến
** Xã Nguyễn Xá
*** Huyện Vũ Thư